



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ
นักเรียนทุนรัฐบาล ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรับสมัครในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียน
ทุนรัฐบาล ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวรัตนา สุท่ามา	เคมี	สังกัด สพม.มหาสารคาม

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จะสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่พุธที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

วัน/เวลา	ประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์	๕๐ คะแนน	สอบสัมภาษณ์ ห้องปฏิบัติราชการ ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในพฤษภาคมที่ ๑๓
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม <http://www.mhkpeo.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)

รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม